



สรุปข่าว สร.


ประจำวัน

7 มกราคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. มาตรการรับนักท่องเที่ยวจีน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- กรมควบคุมโรค สรุปแนวทางและมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 เพื่อเตรียมรับผู้เดินทางจากประเทศจีน ดังนี้</p> <p>1. ตรวจสอบเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด 19 และกำหนดให้ผู้เดินทางซื้อประกันสุขภาพเดินทางระยะสั้นที่ครอบคลุมการรักษาโรคโควิด 19 ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย 2. สื่อสารประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการของไทยและคำแนะนำต่าง ๆ ให้กับผู้เดินทางก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย 3. ระบบเฝ้าระวังในผู้เดินทางเข้าประเทศ โดยการสุ่มตัวอย่างตรวจสายพันธุ์ และประเมินสถานการณ์เป็นระยะ เพื่อนำไปพิจารณากำหนดมาตรการที่เหมาะสม 4. เตรียมความพร้อมระบบบริการสาธารณสุขให้รองรับผู้ป่วยชาวต่างชาติได้มากขึ้น 5. สื่อสารเน้นย้ำมาตรการป้องกันตนเองตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทย 6. ผู้ประกอบการและร้านค้า ดำเนินการตามแนวทาง SHA, SHA Plus 7. ก.สาธารณสุข ก.การท่องเที่ยวฯ และ ก.คมนาคม สื่อสารไปยังผู้ประกอบการหรือผู้ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวให้ได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบ 4 เข็ม ทั้งนี้ จากการประเมินสถานการณ์รอบด้าน ในขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดให้ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในผู้เดินทางจากประเทศ แต่หากมีข้อมูลการเฝ้าระวังสายพันธุ์หรือสถานการณ์ระบาดที่เปลี่ยนแปลง จะพิจารณาความจำเป็นอีกครั้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ประชาชาติ, กท.ธุรกิจ, ch7, topnews, TNN, soudhitalk, js100, news1live, thebangkokinsight)</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ กล่าวว่า จีนไม่ได้นำกลั้วกว่าชาติอื่น เพราะสายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทยขณะนี้ เป็นโอมิครอน BA.2.75 ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา คนไทยติดเชื้อไปแล้วประมาณ 70% หรือประมาณ 50 ล้านคน ในจีนขณะนี้ยังเป็นสายพันธุ์กลุ่ม BA.5 ตามหลังไทย ถ้านักท่องเที่ยวจีนเข้ามาไทยนำเชื้อโควิด 19 เข้ามา จะเป็นสายพันธุ์ที่เคยระบาดผ่านไปแล้วในไทยจึงไม่น่าวิตกแต่อย่างใด ตรงข้ามกับยุโรปและอเมริกาจะเป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยระบาดในไทย ดังนั้นสายพันธุ์ BQ ที่จะมาจากประเทศทางตะวันตกยังน่ากลัวกว่า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ประชาไท, ไทยรัฐ, แนวหน้า, INN, voicetv, topnews, ch3plus, thestandard, workpointtoday, newtv)</p> <p>- นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เสนอมาตรการป้องกันรองรับ นทท.จีน เดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งมีความกังวลว่าอาจนำไปสู่การแพร่ระบาดระลอกใหม่ที่มีเชื้อรุนแรงกว่า รัฐบาลควรเร่งฉีดเข็มกระตุ้นที่ 3-4 ให้คนไทยโดยเร็วที่สุด ส่วนประเภทของวัคซีนอย่างแยะที่สุดต้องเป็น mRNA แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดควรต้องเป็นวัคซีนแบบ Bivalent นอกจากนี้ รัฐบาลควรต้องสั่งซื้อ Paxlovid มาใช้เป็นยาหลักหลังจากนี้ และควรจะทำให้บุคลากรสาธารณสุขอยู่หน้างานสามารถจ่ายยาได้ง่ายขึ้นกว่าระบบที่เป็นอยู่ ส่วนมาตรการเข้าเมืองของนักท่องเที่ยว แม้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันอย่างเป็นทางการว่านักท่องเที่ยวจีนมีความชุกของเชื้อมากกว่าชาติอื่น แต่เมื่อประชาชนมีความกังวล รัฐบาลจึงควรสุ่มตรวจบุคคลที่เดินทางเข้าเมืองจากทุกสายการบิน เพื่อไม่ให้กังวลเรื่องการเลือกปฏิบัติ และอีกประการหนึ่งคือการตรวจน้ำเสียจากเครื่องบินเพื่อดูความเข้มข้นและสายพันธุ์ของเชื้อ ซึ่งด้านนี้สามารถเจาะจงเฉพาะไปที่สายการบินจากจีนได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight, facebook)</p> <p>- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผอ.กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ไบโอมเทค โพสต์ ข้อมูลเปรียบเทียบระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายที่สามารถยับยั้งโอมิครอนสายพันธุ์ต่าง ๆ ระบุ โอมิครอนสายพันธุ์หลักของจีน คือ BA.5 และ BF.7 ยกที่จะเข้ามาแทนที่ BA.2.75 สายพันธุ์หลักของไทย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- สื่อต่างประเทศหลายสำนักจับตาท่าทีของไทยที่เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากจีน ภายหลังจากจีนยกเลิกนโยบายซีโรโควิดกลับมาเปิดประเทศและกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามปกติ ส่วนทางหลายชาติที่ออกมาตรการคุมเข้มเป็นพิเศษกับผู้เดินทางมาจากจีน ด้านสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ยินดีกับข่าวดังกล่าว ภาคการท่องเที่ยวจึงได้กลับมาทำกิจกรรมอีกครั้งเพื่อเตรียมตัวต้อนรับ โดยเฉพาะกรุ๊ปทัวร์ช่วงตรุษจีนปลายเดือนม.ค. 2566 รวมถึงที่จะเข้ามาหลังจากนั้น</p> <p>- ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เน้นย้ำว่าทุกคนต้องสวมหน้ากากปิดปาก-จมูกในพื้นที่แออัด แต่ประเทศไทยไม่ต้องการผลตรวจโควิดจากนักท่องเที่ยวไม่ว่าชาติใดก็ตาม ไทยจะไม่เลือกปฏิบัติกับคนชาติใดชาติหนึ่ง</p> <p>2. ไทยพบติดเชื้อ XAY.2 รายแรก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, TNN, thaipbs, thebangkokinsight, workpointtoday, ch7, soudhitlak, js100, amarintv, mcot, springnews, nationtv, ch3plus, news1live, pptvhd36, topnews) ทีวีทุกช่อง</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการพบสายพันธุ์ XAY.2 ทั่วโลก 344 ราย ทั้งในยุโรปและหลายประเทศ ส่วนประเทศไทยพบ 1 ราย มีประวัติป่วยเมื่อเดือน พ.ย. 65 โดยสายพันธุ์ XAY.2 เป็นการผสมกันระหว่างเดลต้าและโอไมครอน ความรุนแรงยังไม่แตกต่างกับสายพันธุ์อื่น แต่มีการแพร่เชื้อที่เร็วกว่าเมื่อเทียบกับลูกผสมตัวอื่น เช่น XBC ทั้งนี้ กรมวิทย์ฯ จะถอดรหัสพันธุกรรมไวรัสทั้งตัวย้อนหลังเพิ่มเติม สำหรับข้อกังวลเรื่องการพบสายพันธุ์ XAY.2 ในไทย ช่วงเดียวกับที่มีการรับนักท่องเที่ยวชาวจีน ต้องย้ำว่า สายพันธุ์ที่ระบาดในจีน 97% เป็นสายพันธุ์ BA.5.2 และ BF.7 ซึ่งไม่ได้เป็นสายพันธุ์ใหม่แต่อย่างใด และไม่ได้แพร่เร็วกว่าสายพันธุ์ในไทย ย้ำว่าจีนยังไม่พบสายพันธุ์ที่น่าห่วงกังวล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธาน กมธ.สาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ว่า ไทยควรจับตาสายพันธุ์ใหม่อย่าง XAY.2 ที่พบรายแรกในไทยแล้ว โดยเฉพาะในเรื่องของความรุนแรงและการแพร่เชื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจ สมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/ รพ.ทั่วไป โพสต์ ไทยพบสายพันธุ์ XAY.2 จำนวน 1 ราย ขณะที่ทั่วโลกพบ 344 ราย เป็นลูกผสมเดลตา AY.45 กับ โอไมครอน BA.4/ BA.5 ยังไม่มีสัญญาณความรุนแรง</p> <p>3. คำตอบแทนเสียงภัยโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, acnews, thaigov, hfocus, soudhitalk, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ. กล่าวภายหลังการประชุมคำตอบแทนเสียงภัยของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขนอกสังกัด สธ. ที่ค้างจ่ายของปีงบประมาณ 2565 ว่า ได้แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมข้อมูลพร้อมหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ภายในวันที่ 9 มกราคมนี้ เพื่อจัดทำคำขอสนับสนุนงบกลางให้ต่อไป</p> <p>4. หนูนัดกอนุบาล-ประณตต้นเล็กใส่หน้ากากใน ร.ร.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ข่าวสด, soudhitalk, newtv, mcot, TNN, amarintv, topnews)</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า เด็กนักเรียนอนุบาลหรือประถมต้นควรเลิกใส่หน้ากากอนามัย เพื่อไม่เป็นการปิดกั้นการเรียนรู้ทางภาษาและภาษากายของเด็ก หลังพบเด็กไม่สามารถคุมการใส่หน้ากากให้ถูกต้องตลอด ประกอบกับข้อมูลเด็กมีภูมิเพราะติดเชื้อไปมากแล้วกว่า 80% และ 1 ใน 3 อาการไม่รุนแรง ทุกอย่างจะเป็นไปตามธรรมชาติ เช่นเดียวกับโรคทางเดินหายใจ</p> <p>5. นวัตกรรมตรวจโควิดด้วยลมหายใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์ คอลัมน์ NEXT GEN)</p> <p>- เครื่องตรวจคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 โดยใช้ลมหายใจ เป็นนวัตกรรมใหม่ในการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อที่ไม่ต้องเจ็บตัว ไม่ต้องแยงจมูก ไม่ต้องเจาะเลือด และไม่ต้องใช้น้ำลาย ด้วยความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ได้แก่ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ รพ.ราชวิถี ม.มหิดล และภาคเอกชน ซึ่งวิธีดังกล่าวมีความไวและความจำเพาะสูง ทำให้รัฐผลตรวจได้ภายใน 5 นาที</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>เปิดคลินิกหมอครอบครัวหนองกะจะ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, thaigov, thailandplus, acnews)</p> <p>- ที่คลินิกหมอครอบครัวหนองกะจะ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. และคณะผู้บริหาร เปิดคลินิกหมอครอบครัวหนองกะจะ เทศบาลเมืองปากช่อง จ.นครราชสีมา และเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขและ อสม. พร้อมกล่าวว่า คลินิกหมอครอบครัวหนองกะจะ เป็น 1 ใน 4 คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลปากช่องนานา รับผิดชอบประชาชนใน 5 ชุมชน ดูแลทั้งมิติด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการในรูปแบบ Smart digital ทั้งการจัดระบบคิวระบบ Telemedicine และระบบ Digital Signage ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การให้บริการและความรู้ด้านสุขภาพที่ส่งตรงจาก รพ.ปากช่องนานา ถึงผู้รับบริการ นอกจากนี้ ยังได้เปิดศูนย์เคมีบำบัด ที่ รพ.ปากช่องนานา ซึ่งสามารถผสมยาเคมีได้เอง โดยมี รพ.มหาราชนครราชสีมา เป็นแม่ข่ายหลักในการพัฒนาศักยภาพ</p>	-
<p>สัมมนาวิชาการการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกฯ</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์)</p> <p>- นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรสำหรับ รพ.สต. ที่ถูกถ่ายโอนไป อบจ. แบบบูรณาการ จัดโดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น</p>	-
<p>สธ. เปิดคลินิกผู้สูงอายุใน รพ.ทุกระดับ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, mcot, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สธ. มีนโยบายด้านสุขภาพผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง ได้ดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับผู้สูงอายุขึ้น โดยกรมการแพทย์ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานร่วมกับกองบริหารการสาธารณสุข และรพ. ในสังกัด สป.สธ. รับผิดชอบด้านการดูแลรักษา เมื่อผู้สูงอายุได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงในกลุ่มอาการสูงอายุหรือโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ ได้รับการส่งต่อเข้ารับการดูแลรักษาที่ “คลินิกผู้สูงอายุ” ใน รพ.ทุกระดับ พร้อมประสานกับ สปสช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ปัญหาสายตา ปัญหาด้านการกลืนปัสสาวะ โดยการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น อาทิ แว่นสายตา ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และอื่น ๆ ที่จำเป็นให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพได้รับการดูแลรักษา ชะลอการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงและคงศักยภาพในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ</p>	-
<p>MOU เมนูสุขภาพและหวานน้อยสั่งได้</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, bluechiphthai, isaranews, acnews, Bangkok-today)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน MOU ขับเคลื่อนเมนูสุขภาพและหวานน้อยสั่งได้สู่ร้านอาหารและ food delivery ร่วมกับ บ.เพอร์เฟิล เวเนเจอร์ส จำกัด หรือผู้พัฒนาและให้บริการแอปฯ Robinhood เพื่อลดการบริโภคหวาน มัน เค็ม ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันของคนไทย ที่สั่งอาหารผ่าน Food delivery มากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และมีโปรโมชั่นพิเศษต่าง ๆ มากมาย</p>	-
<p>เตือนใช้เจลอุดฟันอันตรายถึงชีวิต</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, newtv, mcot, ch7, thaipbs, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุริตวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า การใช้เจลสารพัดประโยชน์มาอุดฟันและซ่อมรอยแตกของฟัน รวมถึงนำมาอุดเพื่อแทนที่ฟันที่สูญเสียที่แชร่ในโซเซียลมีเดีย เป็นการกระทำที่อันตรายมาก เจลหรืออุปกรณ์ดังกล่าวอาจหลุดลงคอ และปิดกั้นหลอดลมหรือระบบทางเดินหายใจ รวมถึงยังเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีเพราะวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ ดังนั้น การอุดฟันหรือการรักษาทางทันตกรรมควรได้รับการดูแลโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างถูกวิธี วัสดุที่</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ใช้ภายในช่องปากต้องเหมาะสมและได้มาตรฐานสำหรับการรักษา นอกจากนี้ควรหมั่นดูแลสุขภาพช่องปาก ลดอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง รวมถึงเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย</p>	
<p>หนูนุเด็กวัยเรียนสายตาดำ-มีความรอบรู้</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (talknewsonline)</p> <p>- นพ.สรวิชัย บัญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุม และเป็นสักขีพยานในพิธี MOU เพื่อขับเคลื่อนกลไกพัฒนาศักยภาพเด็กวัยเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความรอบรู้เท่าทันด้านสุขภาพสู่ศตวรรษที่ 21 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 “เด็กวัยเรียนเขตสุขภาพที่ 10 สายตาดำ มีศักยภาพในการเรียนรู้ ควบคู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล”</p>	-
<p>เปิดตัวแอปฯ MD eConnect</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, มติชน, springnews, thereporters)</p> <p>- ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา กล่าวว่า แพทยสภาได้รับความร่วมมือจากธนาคารกรุงไทย นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเชื่อมโยงข้อมูลสมาชิกของแพทยสภาในระบบ MD eService และพัฒนาขึ้นมาเป็น แอปพลิเคชัน MD eConnect ผู้ช่วยบริหารจัดการสำหรับแพทย์และนักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศ เชื่อมโยงข้อมูลสำคัญบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม สะดวก รวดเร็ว ลดการเดินทาง สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ทุกเวลา 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการให้บริการกับสมาชิกแพทยสภาซึ่งปัจจุบันมีแพทย์จำนวนประมาณ 70,000 คน และนักศึกษาแพทย์ประมาณ 16,800 คนทั่วประเทศ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจ Dr.dark โพสต์ ไม่น่าผูกแอปฯ MD eConnect กับแอปฯ เป๋าตัง ที่ Rating ใช้งานต่ำ มีปัญหาด้าน log in</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>เล่นมือถือในที่มืดนานเสียงมะเร็งตา-ตาบอด</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (antifakenewscenter)</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตรวจสอบเท็จจริงกรณีมีการโพสต์ เรื่อง เล่นมือถือในที่มืดนาน ทำให้เป็นมะเร็งตาหรือตาบอดถาวร พบเป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการยืนยันว่าการเล่นโทรศัพท์มือถือในที่มืดเป็นเวลานานนั้นเสียงหรือเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งตาแต่อย่างใด ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อ อย่าแชร์</p> <p>กระเพาะมีปัญหากินของเย็น/ ผลไม้ อาการยิ่งทรุด</p> <p>- รพ.ราชวิถี ชี้แจงประเด็นข้อมูลด้านสุขภาพเกี่ยวกับผู้ที่กระเพาะมีปัญหา กินของเย็น ผลไม้ให้น้ำมาก อาการจะยิ่งรุนแรง ทำให้ใจสั่น และแต่นแรง เป็นข้อมูลเท็จ ไม่มีข้อสนับสนุนทางการแพทย์ ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อ อย่าแชร์</p>	-
<p>สอบติดแพทย์แต่ขาดทุนเรียนต่อ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, nationtv)</p> <p>- ขอสนับสนุนทุนการศึกษา "น้องวิน" ลูกชายแม่เลี้ยงเดี่ยว สอบติดคณะแพทย์ มอ. แต่ยังขาดทุนในการศึกษาต่อ เนื่องจากที่บ้านมีฐานะยากจน</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจ Drama-addict โพสต์ เคสนี้ไม่ต้องกังวล ไม่มีเงินก็เรียนได้ ให้ไปติดต่อที่หน่วยกิจการนักศึกษา คณะแพทย์ มอ. จะได้รับคำแนะนำในเรื่อง กู้ กยศ. และหาทุนให้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ได้เรียนแน่นอน การันตีจากประสบการณ์ตรง</p>	-
<p>ตายแล้วฟื้น</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจ โทษกระแส โพสต์มีเคสคุณตาวัย 68 ปี ชาวนครศรีธรรมราช ตายแล้วฟื้น จึงส่งตัวเอกซเรย์อีกครั้งที่ รพ. แพทย์ระบุอาหารเป็นปกติ ญาติเผยก่อนเกิดเหตุคุณตาล้มหัวฟาดกระถางต้นไม้จนสลบไม่ได้สติ ส่งรักษาที่ รพ.ทุ่งสง แต่อาการหนักจึงถูกส่งต่อ รพ.มหาสารนครศรีธรรมราช รักษาตัวอยู่ 3-4 วัน อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตในเวลาต่อมา</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เด็กกินยาแก้ไอเสียชีวิต</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจ Drama-acdict โพสต์ ที่อุซเบกิสถาน มีรายงานเด็กเสียชีวิตอย่างน้อย 18 ราย สาเหตุจากการกินยาแก้ไอแบบไซริบ ที่พบสารเอทีลิน โกลคอลล (สารหล่อเย็นในเครื่องปรับอากาศ) ทำให้ไตวายและเสียชีวิตได้ทันที ซึ่งห้ามใช้ในอาหาร ผลิตที่อินเดีย และส่งออกไปที่อุซเบกิสถานเท่านั้น ขณะนี้ทางประเทศอินเดียสั่งหยุดการผลิตและระงับการขายในท้องตลาดแล้ว</p>	-